

๓. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

ขอบเขตเนื้อหา ครอบคลุมสาระสำคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ได้แก่ ข้อความคิดและความหมายของสัญญาทางปกครอง การใช้สัญญาเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการดำเนินงานของรัฐ ลักษณะและการเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง ผลของการเป็นสัญญาทางปกครอง ความแตกต่างของสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง หน้าที่และอำนาจของฝ่ายปกครองในการบริหารสัญญาทางปกครองในระหว่างสัญญาทางปกครองมีผลใช้บังคับ การสิ้นสุดลงของสัญญาทางปกครองและการบังคับตามสัญญาทางปกครอง ภายหลังจากสัญญาทางปกครองสิ้นสุดลง สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง และสาระสำคัญเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ได้แก่ สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ อำนาจ หน้าที่ของ อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ คำพิพากษาเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งลักษณะของคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง เช่น สัญญาค้ำประกัน การรับสภาพหนี้ สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง การแปลงหนี้ใหม่ ฯลฯ สาเหตุของการเกิดข้อพิพาทคดีปกครองในสัญญาทางปกครอง การฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง ตลอดจนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีและหลักกฎหมายปกครองจากคำพิพากษาศาลปกครองในคดีพิพาท เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง ที่ฝ่ายปกครองต้องถือปฏิบัติในการบริหารสัญญาเพื่อมิให้เกิดข้อพิพาทในสัญญาทางปกครอง และการสัมมนาว่าด้วยประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีพิพาทในเรื่องสัญญาทางปกครอง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน

หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย

๑. สัญญาทางปกครอง
๒. การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการและการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง
๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๔. สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับคดีพิพาทสัญญาทางปกครอง

กำหนดเวลาการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ - วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๒ วัน

สถานที่อบรม

โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน ๖,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)

การสมัครเข้ารับการอบรม

สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน ค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) ชื่อบัญชี “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙ และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com

การสำรองห้องพัก

กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนานิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม โปรดติดต่อสำรองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑, ๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑

สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐ E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตารางบรรยาย

หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ อนุญาตโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ - วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

วัน/เดือน/ปี	เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พ. ๗ ก.ค. ๖๕	สัญญาทางปกครอง	การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยอนุญาตโตตุลาการและการควบคุมตรวจสอบ โดยศาลปกครอง
ศ. ๘ ก.ค. ๖๕	คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับคดีพิพาทสัญญาทางปกครอง

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม